

# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๒๓.๘/ว ๓๑๕



ทะเบียนบ้านเลขที่
เลขรับ..1353.....
วันที่...๒๖.๖.๖๑.....
เวลา...13.๐๖น.....

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อำเภอเขาชะเมา ถนนชาติิน-สี่แยกพัฒนา  
รย ๒๑๑๑๐

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรืจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชำฉ้อ นายกองค้การบรืหารส่วนตำบลเขาชะเมา นำเป็น และเขาน้อย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด  
ที่ รย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

พร้อมนี้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน  
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๒๓.๓/ว ๒๘๖๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
เรื่อง แจ้งข้อสั่งการนายกรัฐมนตรืจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  
และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง  
[www.rayonglocal.go.th](http://www.rayonglocal.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชิษฐ์ ทองเชื้อ)

ท้องถิ่นอำเภอเขาชะเมา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๓๘๙๙-๖๐๙๘/๐๖๓-๘๘๖๗๑๔๔



# ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๒๓.๓๖ ๒๕๖๑

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สำนักงานเทศบาลนครระยอง  
สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด และสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านฉาง

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและต้องดำเนินการ ดังนี้

๑. การดำเนินการจัดอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
๒. การเร่งดำเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ำลำคลอง
๓. การรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมหาด หลวงแผ่นดิน ริมนนสายรอง เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่
๔. การออกกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทำกินจากเดิมหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ตามอำนาจหน้าที่ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการเช่นกัน รายละเอียดปรากฏตามแบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ส่งมาพร้อมนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ [www.rayonglocal.go.th](http://www.rayonglocal.go.th)



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๓๘-๖๕๔-๑๙๑-๒ ต่อ ๑๘,๑๙

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายายงานผล
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. แก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ในระบบเป็นระยะๆ นั้น ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการดำเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการกู้เงินในระบบของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย กลุ่มต่างๆ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้ในระบบเป็นในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ในระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหานี้และปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยเฉพาะนายทุนที่ปล่อยเงินกู้ในระบบด้วย ทั้งนี้ เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - กอ.รมน.จ.ระย - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง</p>	<p>ให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการ ทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือนจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>
๒	ด้านสังคม	<p>๒. การดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินการจัดหาอาหารให้แก่เด็กในโรงเรียนโดยคำนึงถึงหลักสุขอนามัยและคุณค่าทางโภชนาการอย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในแต่ละแห่งด้วย เช่น การส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ภายในชุมชนและนำผลผลิตมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดระยอง - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง</p>	<p>ให้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางานผล
		<p>ผลผลิตในชุมชน การให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อให้เกิดเครือข่ายเชื่อมโยงกับชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ให้พิจารณานำแนวทางการจัดการอาหารให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้นแบบในการดำเนินการ และเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกเขตพื้นที่การศึกษาภายในปี ๒๕๖๑ นี้</p>			
๓	<p>ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆ</p>	<p>๓. การเร่งดำเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ำลำคลอง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ (เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวา) ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักประสานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อทำการศึกษาวิจัย เรื่อง เทคโนโลยีการจัดการผักตบชวาไปเผยแพร่ในภาคเอกชน องค์กรระดับชุมชน และประชาชน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและประเมินผลสำเร็จในการจัดการผักตบชวาในภาพรวมและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ นั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อลดปริมาณผักตบชวาในบริเวณแหล่งน้ำลำคลองดังนี้</p> <p>๓.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการกำจัดผักตบชวาให้เหลือน้อยโดยเร็ว และให้กำกับติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ผักตบชวาเพิ่มจำนวนขึ้นอีกอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลำคลองอื่นๆ ที่เป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญ ตลอดจนบริเวณหน้าเขื่อนต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง</li> <li>- สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง</li> <li>- กอ.รมน.จ.ระย.</li> <li>- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง</li> <li>- อำเภอทุกอำเภอ</li> <li>- องค์กรบริหารส่วนจังหวัดระยอง</li> <li>- เทศบาลนครระยอง</li> <li>- เทศบาลเมืองมาบตาพุด</li> <li>- เทศบาลเมืองบ้านฉาง</li> </ul>	<p>ให้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายางงานผล
		<p>และการสัญจรของประชาชน ทั้งนี้ ให้เร่งรัดนำผลการศึกษาวิจัย เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ในการกำจัดผักตบชวาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่กันไปด้วย</p> <p>๓.๒ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น แผ่นกระเบื้องปูหลังคา เพื่อให้เกิดการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์มากขึ้น</p>			
		<p>๔. การออกกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทำการเดิมหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการใดๆ รวมทั้งการออกกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆ ของส่วนราชการต่างๆ ที่มีผลให้ประชาชนต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย หรือที่ทำการเดิมหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบอื่นใดต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องและที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการดำเนินการป้องกันแก้ไข และให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของส่วนราชการให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการสร้างการรับรู้และชี้แจงแก่ประชาชนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและทั่วถึง</p>	<p>- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>- องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง</p> <p>- เทศบาลนครระยอง -</p> <p>- เทศบาลเมืองมาบตาพุด</p> <p>- เทศบาลเมืองบ้านฉาง</p>	ดำเนินการ	

plmm-6

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น  
 ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
 เป็นหลัก

แบบสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็นการปฏิบัติ	กำหนดเวลายายงานผล
๑	ด้านเศรษฐกิจ	<p>๑. การรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ ทั้งที่เป็นไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้ดอก และไม้หายากชนิดต่างๆ เช่น ต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา ต้นไม้ประจำจังหวัด เป็นต้น ในพื้นที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานทั่วประเทศให้เพิ่มมากขึ้น เช่น บริเวณพื้นที่ว่างของหน่วยงาน สวนสาธารณะ ริมหาดสวนสาธารณะ ริมหาดริมถนน สกายรอง เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของพื้นที่ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์ รวมทั้งพื้นที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนต่อไปได้</p>	<p>ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลเมืองบ้านฉาง</p>		
		<p>๒. แก้ไขปัญหาน้ำมันในระบบ ตามที่ได้มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) กำกับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการดำเนินการเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ โดยใช้การเจรจาประนอมหนี้หรือลดหนี้ เปลี่ยนหนี้ในระบบเป็นหนี้ในระบบ และให้มีมาตรการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดหนี้ระบบขึ้นอีกในระยะยาว รวมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและเป็นรูปธรรมภายใน ๑ เดือน ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับกระทรวงการคลัง</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง - กอ.รมน.จ.ระยอง - ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง - สำนักงานคลังจังหวัดระยอง - สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง</p>	<p>ให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลัก และบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการ ทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือนจนกว่างานจะแล้วเสร็จ โดยให้รายงานครั้งแรก ภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑</p>

/และหน่วยงาน...

ที่	เรื่อง	ประเด็นข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ประเด็น การปฏิบัติ	กำหนดเวลา รายงานผล
		และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำบัญชีสภาพ หนี้ โดยมีข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญชัดเจนด้วย เช่น แหล่งที่มาของหนี้ ข้อมูลเจ้าหนี้/ลูกหนี้ จำนวน หนี้ที่เกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป			

ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น  
ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
เป็นหลัก